

V/V: *Hỗ trợ sinh viên nữ
khoa CNTT Đại học Công
nghiệp Hà Nội tham gia
khóa Kiểm thử phần mềm*

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2022

Kính gửi: Ban lãnh đạo Khoa CNTT - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hiện nay, trong công cuộc công nghệ thông tin đang rất thịnh hành và cần thiết cho cuộc sống hiện tại, nghề Kiểm thử phần mềm hiện đang rất hot và có nhu cầu tuyển dụng lớn, tuy nhiên không nhiều sinh viên biết đến và xét thấy đây là cơ hội rất lớn cho các bạn nữ ngành Công nghệ thông tin.

Để nâng cao trình độ của các sinh viên phục vụ cho sự học cũng như việc hỗ trợ định hướng công việc trong ngành Công nghệ thông tin của các bạn sinh viên nữ, Itplus Academy phối hợp với các Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để hỗ trợ 1 phần học phí và bồi dưỡng nghiệp vụ để hỗ trợ các bạn có nhiều cơ hội và phát triển bản thân trong khóa học này.

Tên khóa học : KIỂM THỬ PHẦN MỀM TESTER

Đối tượng:

- Các bạn nữ sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thời lượng: 60h (3 tháng)

Nội dung khóa học :

Mục tiêu khóa học :

Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kiểm thử, quá trình kiểm thử, phương pháp kiểm thử, và các nguyên tắc để hỗ trợ mục tiêu thử nghiệm.

Cung cấp cho HV các kiến thức về kiểm thử phần mềm một cách có hệ thống từ cơ bản đến nâng cao.

Rèn luyện và phát triển kỹ năng kiểm thử phần mềm của các HV thông qua các tình huống kiểm thử phần mềm thực tế.

Cung cấp, cập nhật những công nghệ kiểm thử phần mềm hiện đại nhất đang được ứng dụng trên thế giới.



Trang bị cho HV những kỹ năng mềm cần thiết để HV có thể làm công việc kiểm thử phần mềm một cách chuyên nghiệp trong thực tế cũng như thích nghi nhanh với công việc của chuyên viên kiểm thử phần mềm tại các tập đoàn phần mềm đa quốc gia.

Phân tích kiểm thử cho nhóm chức năng (functional) và nhóm phi chức năng (non-functional: như hiệu suất và khả năng mở rộng) ở tất cả các cấp độ kiểm thử từ thấp đến mức cao.

Thực hiện kiểm thử theo kế hoạch và kịch bản kiểm thử, phân tích và báo cáo kết quả kiểm thử. Làm quen và sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quá trình kiểm thử.

Xem thêm tại: <http://itplus-academy.edu.vn/Khoa-hoc-Kiem-thu-phan-mem-Tester.html>

• **KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC.**

Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

Hỗ trợ thực tập, công việc về mảng Kiểm thử phần mềm

Bên cạnh đó.

Giảng viên: Leader Có kinh nghiệm thực tế trên 5 năm trong nghề làm Kiểm thử

Thời gian học: Buổi tối Từ thứ 3,5 hoặc 2,6 hoặc 4,7- 2 buổi/ tuần, mỗi buổi 3h từ 18h00 – 21h

Thời gian dự kiến khai giảng: 3/2022

Học phí gốc : 6.500.000đ/ khóa giảm 55% còn 2.925.000 . Hỗ trợ thêm sinh viên nữ của khoa CNTT 425.000đ. Học phí còn lại : 2.500.000đ/ học viên

Số lượng: 10 bạn

Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà A2, Đại học Sân khấu điện ảnh, Hồ Tùng Mậu

Điện thoại: 0976 671 643

Vậy, các bạn nữ sinh viên định hướng vui lòng đăng ký trước ngày 03/03/2022 tại văn phòng tuyển sinh của Itplus tại **Tầng 8, Tòa nhà A2, Đại học Sân khấu điện ảnh, Hồ Tùng Mậu hoặc gửi mail danh sách để được cập nhật tại Itplus**

Khi các bạn học viên của trường/ khoa đến đăng ký, Itplus sẽ hướng dẫn cán bộ làm thủ tục đăng ký và thông báo lịch cụ thể đến đơn vị và cán bộ./

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

